



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เรื่อง การเดินทางเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ประเทศสาธารณประชาชนจีน

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ ประเทศสาธารณประชาชนจีน นั้น

ในการนี้ เนื่องด้วย สถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรน่าที่มีการคิดเชื้อและมีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้งการระบาดของโรคนี้ค่อนข้างง่าย เพราะติดต่อผ่านการหายใจและการสัมผัสที่มาจากร่างกายของผู้ติดเชื้อได้

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีความห่วงใยสถานการณ์ดังกล่าวเช่นกัน ซึ่งนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีกำหนดการเดินทางไปแลกเปลี่ยนในประเทศจีนจำนวนหนึ่งในระหว่างวันที่ ๑๒-๒๕ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงของการระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า มหาวิทยาลัยฯ จึงกำหนดมาตรการ ดังต่อไปนี้

- ๑) นักศึกษาที่จะเดินทางไปแลกเปลี่ยน ณ ประเทศสาธารณประชาชนจีนตามกำหนดการเดินทางนั้น ให้ยื่นการเดินทางไปมากกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรน่าจะอยู่ในภาวะปกติหรือปลอดภัยแล้ว
- ๒) มหาวิทยาลัยฯ จะประสานสถานกงสุลไทยในประเทศสาธารณประชาชนจีนอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าว เพื่อพิจารณาช่วงเวลาที่เหมาะสมและปลอดภัย โดยจะแจ้งให้นักศึกษาทราบและเตรียมตัวเดินทางไปแลกเปลี่ยนต่อไป
- ๓) สำหรับนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกไปแลกเปลี่ยนตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ หากในช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ ประกาศให้เดินทางไปแลกเปลี่ยนได้แล้ว ไม่สามารถไปแลกเปลี่ยนได้ เนื่องจากต้องฝึกงาน หรือสำเร็จการศึกษาไปแล้ว มหาวิทยาลัยฯ อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ไปแลกเปลี่ยนได้หากนักศึกษายังประสงค์จะใช้สิทธิ์ร่วมโครงการและยังคงได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนและค่าที่พักเช่นเดิม
- ๔) การตัดสินใจละสิทธิ์ไม่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ ประเทศสาธารณประชาชนจีนไม่ว่ากรณีใดๆ ถือเป็นดุลยพินิจของนักศึกษาและผู้ปกครอง มหาวิทยาลัยฯ เคารพการตัดสินใจของนักศึกษาและผู้ปกครองเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ ขอให้ทางวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียนติดตามข้อมูลหรือสถานการณ์ของการระบาดโรคนี้อย่างใกล้ชิด และรายงานให้มหาวิทยาลัยฯ ทราบ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและความปลอดภัย รวมถึงกำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเดินทางไปแลกเปลี่ยนต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

(รองศาสตราจารย์ ดร. สุวิทย์ วงษ์บุญมา)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกไปแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ
ณ ประเทศจีน ประจำปี 2563

ที่	ชื่อ	โปรแกรม	คณะ	ชั้นปี
1	นางสาวคันธรส สุภเกต	ภาษาจีน	ครุศาสตร์	3
2	นางสาวจตุพร สุบินนิมิตร	นิติศาสตร์	มนุษยศาสตร์ฯ	3
3	นางสาวณัฐพร วัฒนรัตน์	ออกแบบฯ	เทคโนโลยีฯ	4
4	นางสาวพิชฎา วงษ์อำนาจ	ภาษาอังกฤษ	ครุศาสตร์	4
5	นางสาวรักจินา อ่อนสมสวย	ภาษาไทย	มนุษยศาสตร์ฯ	3
6	นางสาวศศิธร หายลาต	ภาษาจีน	ครุศาสตร์	3
7	นางสาวฉัตรวิไล โนนัดนิมา	ภาษาไทย	มนุษยศาสตร์ฯ	2
8	นางสาวรุ่งอรุณ จุฬพิสิฎ	ภาษาไทย	มนุษยศาสตร์ฯ	2
9	นายศุภกรณ์ สีกล่อม	ภาษาไทย	มนุษยศาสตร์ฯ	3
10	นายสิทธิศักดิ์ พรหมเมือง	ภาษาไทย	มนุษยศาสตร์ฯ	3
11	นางสาวเบญจมาศ อ่อนละมุล	ภาษาไทย	มนุษยศาสตร์ฯ	3
12	นางสาวมณฑาทิพย์ สักดิ์เจริญ	การจัดการทั่วไป	การจัดการ	3
13	นางสาวนัตตา อุดมวิทิต	การจัดการทั่วไป	การจัดการ	3
14	นางสาวเพ็ญมาศ ศรีชัยภิญโญ	การบัญชี	แอสอด	4
15	นางสาวเบญจมาภรณ์ มังคละทีป	ภาษาอังกฤษ	มนุษยศาสตร์ฯ	4
16	นางสาวอารีธา บุ่มแกเลี้ยง	รัฐประศาสนศาสตร์	มนุษยศาสตร์ฯ	3
17	นางสาวอนิทร อุดมฉาย	เทคโนโลยีสารสนเทศ	วิทยาศาสตร์ฯ	1
18	นางสาวพัชรมล เชื้อนมแก้ว	รัฐประศาสนศาสตร์	มนุษยศาสตร์ฯ	1